

# 'มีชัย'รับแจก ๖. หมื่นที่ราชพัสดุ

- ปฏิเสธลั่นไม่ได้ให้เอกสารไพร่ๆ
- วิจารณ์แจ่ง 'ชวน-ธารินทร์' แต่เข้า

มีชัยนั่งไม่คิด ยอมรับเจอ'จิรายุทธ์'ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์จริง แต่ปฏิเสธไม่ได้ให้ข้อมูลไพร่ๆ วิจารณ์แจ่ง'ชวน-ธารินทร์' ถูกโยนให้ไปหา'ธารินทร์' 'ชาญชัย'คัดค้านอวาระจบเข้าบอร์ดกรุงไทยคัดค้านต่ออายุให้'มีชัย' แต่โดนยื้อให้เข้าบอร์ดอีกที 24 ส.ค.นี้พร้อมตั้งสิงห์ควบประธานแทน'วิชรินทร์'ที่ต้องโยกไปเป็นเอ็มดีตลาดหุ้น

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารเป็นการเร่งด่วน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการรับทราบถึงการเพิ่มทุนโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจำนวน 108,000 ล้านบาท โดยกองทุนฟื้นฟูมีหนังสือแจ้งมาว่าได้ดำเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นอกจากนั้นที่ประชุมยังมีการเสนออวาระจบให้คณะกรรมการรับทราบถึงกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้มีมติแต่งตั้งนายวิชรินทร์ วิจิตรวาทการ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยเป็นกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นอกจากนั้นนายชาญชัย ชาญวัฒนากรรมการยังได้เสนออวาระจบให้มีการต่ออายุตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารให้นายมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคม 2542 นี้ ซึ่งตามระเบียบตำแหน่งประธานกรรมการจะมีวาระ 1 ปี โดยนายมีชัยรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2541 อย่างไรก็ตามนายสิงห์และนายสุภวัจน์ ศวัจนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะกรรมการได้คัดค้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรเสนอเป็นวาระจบ และได้เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปในการประชุมคณะกรรมการวันที่ 24 สิงหาคมนี้แทน ซึ่งมีแนวโน้มว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่จะลงมติให้นายมีชัยเป็นประธานคณะกรรมการต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวไว้ว่า นอกจากนั้นในวันที่ 24 สิงหาคมนี้คณะกรรมการจะมีการพิจารณาแต่งตั้งนายสิงห์ ดังศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทนนายวิชรินทร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อแลกเปลี่ยนของทางการที่ต้องการให้นายสิงห์เข้าดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 4 ตำแหน่งคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหาร

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า นายมีชัยได้ขอเจรเบบนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อขอชี้แจงกรณีที่มีชัยยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้มอบเอกสารการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย ที่จัดทำโดยบริษัทไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์เพอร์ส ให้กับนายจิรายุทธ์ วสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคดีและแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ฉุกเฉิน โดยมีการพบปะกันที่สโมสรสนามกอล์ฟราชพฤกษ์นั้น นายมีชัยได้ปฏิเสธกับนายรัฐมนตรีว่าไม่ได้เป็นผู้ให้เอกสารดังกล่าว รวมทั้งชี้แจงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธนาคารกรุงไทย อย่างไรก็ตามนายรัฐมนตรีได้ขอให้ นายมีชัยไปชี้แจงกับนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นนายมีชัยได้เดินทางไปเข้าพบนายธารินทร์ที่กระทรวงการคลัง โดยนายมีชัยให้สัมภาษณ์ว่า นายรัฐมนตรีขอโทษคุยกับนายธารินทร์ในเรื่องการจัดการและแนวทางการเร่งแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อ

ให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) โดยยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้น เพราะธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารสำคัญที่พนักงานและกรรมการทุกคนอยากทำให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ โดยการหารือครั้งนี้ไม่ได้คุยถึงเรื่องที่เป็นข่าว

นายมีชัยให้สัมภาษณ์อีกครั้งที่ธนาคารกรุงไทยว่า คนขอปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ปล่อยเอกสารดังกล่าว และ การที่คนไปปลุกออดฟัที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะไปตีทุกวันหยุดกับคณะ ซึ่งมีเงื่อนไขอยู่วันหนึ่งได้พบกับนายจิรายุทธ์ วสุรัตน์ โดยไม่ได้นัดหมายและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด